
หัวเวยตัง้เป าประสบความสําเร็จดานเทคโนโลย ีAI

กรุงเทพฯ ประเทศไทย/ 15 สิงหาคม 2562 – มร. เหริน เจิง้เฟย ผูกอตัง้บริษทัเทคโนโลยีสัญชาติจีน กลาววา หัว

เวยหวังที่จะพัฒนาไปไกลกวา 5G และเล็งที่อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ (AI)

มร. เหริน เจิง้เฟย ผูกอตัง้และประธานเจาหน าที่บริหารของหัวเวย กลาวในระหวางการประชุมภายในวา “5G เป็น

แคเครื่องเคียง สวน AI เป็นอาหารจานหลัก และ AI จะอยูในแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธหลักของหัวเวย”

ในเดือนสิงหาคมน้ี หัวเวยไดเปิดศูนยวิจัยปัญญาประดิษฐ (AI) ที่จังหวัดซูโจว มณฑลเจียงซูในภาคตะวันออกของจี

น ศูนยวิจัยแหงใหมน้ีจะมุงเนนการทดสอบการนํา AI ไปใชเพื่อสรางสมารทชิตีแ้ละพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

เครือขาย 5G เป็นเครือขายที่มีแบนดวิดทสูง คาความหนวงเวลาตํ่า (Low latency) และพรอมรองรับงานวิจัยและ

พัฒนา AI มร. เหริน กลาวโดยเปรียบเทียบวา 5G เป็นดัง่ไขควงและ AI ก็เป็นรถยนต แลวกลาววา “ไขควงนัน้มีไว

ใชประกอบรถยนต แตมันก็ไมใชรถยนต”

ตอนน้ีเราไดกาวเขาสูยุคใหมของการพัฒนาเทคโนโลยี AI แลว ในอีก 10 ถึง 15 ปีขางหน า AI จะมีความฉลาดใน

ระดับเทา ๆ กับความฉลาดของมนุษย โดยเฉลี่ย และในอีก 2-3 ปี การใช AI จะมีความแพรหลายมากขึ้น

มร. เหริน กลาววา “การพัฒนา AI ตองไดรับการสนับสนุนจากซุปเปอรคอมพิวติง้ ที่จัดเก็บขอมูลความจุสูงพิเศษ

และการเชื่อมตอที่มีความเร็วระดับซุปเปอรสปีด สหรัฐอเมริกาเองมีซุปเปอรคอมพิวเตอรและที่จัดเก็บขอมูลความจุ

สูงแลว แตไมมีการเชื่อมตอระดับซุปเปอรสปีด เพราะมีเครือขายไฟเบอรออปติกไมเพียงพอ น่ีเป็นสาเหตุใหสหรัฐฯ

ยังลาหลังในวงการอุตสาหกรรม AI”

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a7/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a7/


มร. เหรินประกาศกับพนักงานหัวเวยวา บริษทัมีความมัน่ใจวาจะฝ าฟันและรอดพนการโจมตีจากรัฐบาลสหรัฐฯ ได

“เราเจ็บปวดจากบาดแผล แตเราตองเขาเสนชัย” และกลาวอีกวา “เหล็กกลาถูกหลอมขึ้นมาดวยความรอน และ

พนักงานของเราจะเป็นดัง่เหล็กกลา เราตองอดทนตอแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกา เราจะไมเพียงอยูรอด แตเราตอง

ชนะ”

มร. เหริน ใหสัญญาวา ในอีกหาปีขางหน า หัวเวยจะสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมาเขารวมทีมวิจัยและพัฒนาให

มากขึ้น โดยทีมดังกลาวจะชวยใหบริษทับรรลุเป าหมายที่ยิ่งใหญกวาเคย

ยกตัวอยางเชน หัวเวยใหเงินรางวัลมูลคา 229,800 ดอลลารสหรัฐ แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 คน ที่ชนะการ

แขงขัน ASC Student Supercomputer Challenge ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา และยังใหคาจางรายปีมูลคาถึง 2

ลานหยวน หรือประมาณ 290,000 ดอลลารสหรัฐ แกผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและพนักงานผูเชี่ยวชาญรวม

8 คน ทัง้จากประเทศจีนและตางประเทศ

นอกจากการหาคนเกงๆ มารวมทีมแลว หัวเวยยังจะเพิ่มเงินเดือนใหแกทีมนักวิทยาศาสตรจํานวน ปัจจุบัน หัวเวยมี

พนักงานเป็นนักคณิตศาสตรมากกวา 700 คน นักฟิสิกส 800 คน และนักเคมี 120 คน นอกจากน้ียังมีทีมนักวิจัย

มากประสบการณอีก 15,000 คนอีกดวย

มร. เหริน ใหสัมภาษณวา “AI จะพัฒนาในวงกวางมากขึ้น และเราตองหานักคณิตศาสตรชัน้นําจํานวนมากขึ้นมา

รวมงานกับเรา”


